

## TRẠI LIÊN KẾT 18

**...Vào thời điểm mà Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam vừa khoác lên chính mình một chiếc áo mới... Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Trại Liên Kết XVIII**

**Bài: THANH PHONG**

LONG BEACH. Theo thông lệ cứ hai năm một lần, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ lại tổ chức Trại Hẹn Bạn Liên Kết. Sau đại dịch Covid 19, đây là trại Hẹn bạn mang tên Trại Liên Kết XVIII được tổ chức tại El Dorado Regional Park, Long Beach, California với chủ đề “Tự Hào” từ ngày 23 đến 25/8/2024.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Viễn Đông, Trưởng Tammy Nguyễn, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ cho biết “Trại Liên Kết XVIII do Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức, quy tụ các Liên Đoàn: Hùng Vương, Lạc Việt, Lam Sơn, Lĩnh Nam, Trần Hưng Đạo, Vạn Kiếp và hai đơn vị Trưởng niên là Gia Đình Bách Hợp Nam Cali với Gia Trưởng: Nguyễn Đoàn và Làng Quảng Tế Nam Cali với Lý Trưởng Nguyễn Xuân Huê. Trại lấy chủ đề là “Tự Hào” có nghĩa là Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ là của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN. Có khoảng 500 trại sinh tham dự, chúng tôi bắt đầu xây dựng trại từ ngày 23 tháng 8 và sẽ bế mạc vào ngày Chúa nhật 25.8.2024. Mục đích của Trại là dịp để các Liên Đoàn và đơn vị Hướng Đạo Việt Nam tại Nam California thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ cùng sinh hoạt với nhau, giữ chặt mối giây liên kết và duy trì sinh hoạt giáo dục, văn hóa truyền thống lành mạnh cho giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại.”

Để tổ chức Trại Liên Kết XVIII thành công, một Ban Điều Hành Trại được đề cử đảm nhiệm các phần hành như sau:

Trại Trưởng: Trưởng Lưu Dân Thoại (LĐT LĐT. Lạc Việt)

Trại Phó Hành Chánh: Tr. Vân Bùi

Trại Phó Kiến Thiết: Tr. Trần Đăng

Trại Phó Sinh Hoạt: Tr. Michael Trần

Thư Ký Trại: Tr. Tammy Nguyễn

Ban Truyền Thông: Tr. Lý Vĩnh Phong

Ban Trật Tự: Tr.Sonny Trần.

Ngoài ra, 4 sinh hoạt:

Ngành Ấu do Tr. Võ Trí Dũng

Ngành Thiếu do Tr. Minh Hồ và Tr. Carolyn Vũ Trần

Ngành Thanh: Tr. Rowland Kỳ Đỗ

Ngành Trưởng và Phụ Huynh do Tr. Nguyễn Trí Tuệ phụ trách.

Cùng với sự hợp tác chặt chẽ của các Liên Đoàn Trưởng:

\_Trâm Nguyễn (L Đ Hùng Vương)

- \_ Lưu Dân Thoại (Lạc Việt)
  - \_ Nguyễn Tiến Minh (Lam Sơn)
  - \_ Đặng Ngọc Trân (Lĩnh Nam)
  - \_ Nguyễn Thiện Tân (Trần Hưng Đạo)
  - \_ Tr Thủy Nguyễn đại diện LĐT Trần Thu Hà ( Vạn Kiếp).
- Đến tham dự Trại có các Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam gồm:
- \_ Tr. Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư Ký)
  - \_ Tr. Lê Đức Phẩm (Cố Vấn)
  - \_ Tr. Trần Michael (Thủ Quỹ)
  - \_ Tr. Hồ Đăng (Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên)
  - \_ Tr. Nguyễn Đoàn (Ban Huân Chương & Khen Thưởng)
  - \_ Tr. Tô Lâm (Ủy Viên Trang Nhà)
  - \_ Tr. Trần Chí Hồng Tiên (Ban Phát Triển)
  - \_ Tr. Nguyễn Tư Nhân (Ban Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bào Cử)
  - \_ Tr. Đặng Ngọc Trân (Ban Tu Thư)
  - \_ Tr. Vũ Trần Carolyn (Ban Dịch Thuật)
  - \_ Tr. Nguyễn Thanh Nhàn (Ban Video và Hình Ảnh)
  - \_ Tr. Bùi Văn Khanh (Ban Kỷ Vật và Đồng Phục)
  - \_ Trưởng Tammy Nguyễn (Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ)
  - \_ Trưởng Nguyễn Thiện Tân (Thư Ký).

Quan khách có Mr. Charlie Osaki, Vice Chair, Goldenwest, Orange County thuộc Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America). Một số phụ huynh các trại sinh và phóng viên ba tờ báo Việt ngữ: Viễn Đông, Việt Báo và Người Việt.

Dưới bóng mát của các cây cổ thụ trong công viên rộng lớn El Dorado Regional Park, hàng trăm chiếc lều đủ màu sắc của các Liên Đoàn Hướng Đạo đã được các Liên Đoàn Trưởng và trại sinh xây dựng cùng với một cổng trại đơn sơ nhưng mỹ thuật theo tinh thần Hướng Đạo. Sau một đêm ngủ ngoài trời, sáng Thứ Bảy 24/8/2024 khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây trong công viên, tiếng còi của Trại Trưởng Lưu Dân Thoại ré lên, các Liên Đoàn đến tập trung phía ngoài cổng trại rồi lần lượt tiến vào một khu đất rộng lớn, bằng phẳng và không có cây cao che khuất được chọn làm nơi tổ chức Lễ Chào Cờ Khai Mạc. Các Liên Đoàn xếp thành hàng ngang, phía trước các Liên Đoàn có các Trưởng trong Ban Điều Hành Trại đứng đối diện ba cột cờ. Ba lá cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ và cờ Hướng Đạo được từ từ kéo lên đến đỉnh cột cờ trong tiếng hát vang rền của 2 bài quốc ca và bài ca Hướng Đạo. Sau đó tất cả cùng cúi đầu mặc niệm, tưởng nhớ công ơn Huân Tước Robert Smith Stephen Baden Powell và phu nhân, hai người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo Nam và Nữ, tưởng nhớ Trưởng Trần Văn Khắc, người đã có công đem phong trào Hướng Đạo đến Việt Nam, và tưởng niệm các Trưởng cũng như các Hướng Đạo Sinh VN đã lìa rừng.

Theo truyền thống, sau phút mặc niệm một số em trong ngành Ấu và Thiếu đại diện các trại sinh đọc 10 điều luật Hướng Đạo. Sau đó, Tr. Lý Vĩnh Phong, Ban Truyền Thông Báo Chí giới thiệu thành

phần tham dự, kế tiếp giới thiệu Trưởng Lưu Dân Thoại, Trại Trưởng chào mừng quan khách, phụ huynh và các trại viên rồi đến Trưởng Tammy Nguyễn, Đại diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ ngỏ lời: “Kính chào quý Trưởng Niên, quý Trưởng, quý quan khách, quý phụ huynh cùng các em trại sinh, Đại diện cho Miền Tây Nam Hoa Kỳ, chúng tôi rất vinh dự được cùng với các Trưởng trong bao nhiêu tháng qua chuẩn bị cho Trại Liên Kết XVIII, và hôm nay trong không khí rất là vui, chúng ta đã đưa các em về tham dự Trại Liên Kết XVIII của Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Sau đây là lời nhắn nhủ của Trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý Trưởng, quý phụ huynh cùng các em đoàn sinh đã cùng nhau gầy dựng Trại Liên Kết 18 với chủ đề “Tự Hào”. Sau đó, Trưởng Tammy Nguyễn đọc Thư của Trưởng Trần Quang Thanh Trang, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN, thăm hỏi và chúc mừng Trại Liên Kết 18 thành công thật tốt đẹp..

Sau khi làm một Băng Reo, các trại sinh tung mũ lên cao theo truyền thống Hướng Đạo để kết thúc chương trình Lễ Khai Mạc, các Liên Đoàn trở về khu vực của liên đoàn mình sinh hoạt và chuẩn bị ăn trưa. (đặc biệt các phụ huynh từng Liên Đoàn đã lo các bữa ăn chu đáo cho trại sinh). Chương trình sẽ tiếp tục vào buổi chiều với các trò chơi lớn theo Ngành, thi đua thể thao, và buổi tối có Lửa Trại, Văn Nghệ và Chợ Đêm thật vui dưới sự hướng dẫn của các Trưởng. Sau đêm thứ hai ngủ tại công viên, ngày thứ ba của Trại là ngày Kỷ niệm Tinh thần Trần Văn Khắc với các bài nói chuyện của một số Trưởng, sau đó trao giải thưởng và làm lễ bế mạc Trại, các Trại sinh lưu luyến chia tay sau ba ngày Trại đầy niềm vui, hấp thụ được rất nhiều điều tốt lành, nhất là tạo được mối giây liên kết giữa các trại sinh, mọi người mong hai năm nữa sẽ được tái ngộ vào Trại Họp Bạn kỳ XIX.

Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, cũng là một Nhiếp Ảnh Gia, đã từng triển lãm nhiều tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật được nhiều người khen ngợi. Trưởng Hồ Đăng chia sẻ cảm nghĩ của mình với Viễn Đông về chủ đề TỰ HÀO của Trại Liên Kết XVIII:

“Một trong những điều rất đặc biệt của Trại Liên Kết 18 chính là chủ đề TỰ HÀO của trại

\_Vào thời điểm chỉ còn một năm nữa là 50 năm ly hương.

\_Vào thời điểm mà Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo VN vừa khoác lên trên chính mình một chiếc áo mới (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

\_Vào thời điểm mà HĐTU-HĐVN vẫn ngẩng cao đầu đi dưới mưa, vác trong ba lô một gánh nặng bản sắc dân tộc.

Thì chủ đề của trại là một điều rất TỰ HÀO”.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Phong Trào Hướng Đạo nam và Hướng Đạo Nữ do Huân Tước Baden Powell người Anh, sinh năm 1857, mất năm 1911, Ông và phu nhân, sáng lập Phong Trào Hướng Đạo từ năm 1907 là một Phong Trào Giáo Dục Tuổi Trẻ độc đáo nhất, hữu hiệu nhất nhằm đào tạo những bạn trẻ trở thành người công dân lý tưởng, có tinh thần đạo đức tốt, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và sẵn sàng phục vụ người khác một cách vô vị lợi. Ngoài ra, Hướng Đạo còn được học hỏi về cách tự mưu sinh, thoát hiểm khi gặp nạn như đi lạc trong rừng sâu hay mất phương hướng

khi ở ngoài biển khơi, vì hai chữ Hướng Đạo đã mang ý nghĩa là “Người Dẫn Đường”. Do đó, Phong Trào Hướng Đạo hiện nay đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhiều vị Quốc Trưởng, Tổng Thống nhiều nước đã từng là một Hướng Đạo Sinh. Tham dự trại, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số Trưởng thân quen như Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tr. Tammy Nguyễn, Tr. Hồ Đăng, Tr. Lý Vĩnh Phong, Trưởng Nguyễn Mạnh Kym, Tr. Lê Anh Dũng, Tr. Nguyễn Cửu Lâm, Tr. Nguyễn Thanh Huy...tất cả đều giống nhau ở tinh thần cởi mở, vui vẻ và thân thiện bắt tay trái, sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của giới truyền thông về Phong Trào Hướng Đạo cũng như Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Thiết nghĩ, quý đồng hương muốn con em mình trở thành những người có tinh thần đạo đức, sẵn sàng quên mình phục vụ tổ quốc và đồng bào, biết kính trên nhường dưới và biết cách tự bảo vệ bản thân thì nên cho các em gia nhập Hướng Đạo, chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn, phụ huynh sẽ thấy sự thay đổi lớn nơi con em mình../.